

Quảng Trị, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019**

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG VĂN BẢN

Số: 1544

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019:**

Ban P. Chế

V. Phong

Nghĩa

17/6/19

MTK

19/6

Thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 391/KH-UBND ngày 25/01/2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021; UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động và các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và với VCCI. Một số kết quả nổi bật như sau:

**1. Đánh giá chung:**

Phát huy thành công chủ đề năm doanh nghiệp của tỉnh Quảng Trị 2018, với nhiều hoạt động trợ giúp doanh nghiệp đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả và có tính lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp tỉnh; các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp được HĐND tỉnh ban hành. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận có sự cải cách lớn nhất về thủ tục hành chính, thời gian thực hiện các TTHC được rút ngắn; chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện có sự đồng hành, hỗ trợ, duy trì các cuộc đối thoại, mô hình cà phê doanh nhân vào sáng thứ 7 hàng tuần nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị để tăng cường hơn nữa công tác hỗ trợ, giảm bớt đầu mối, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp.

**2. Các nhiệm vụ cụ thể được thực hiện như sau:**

**2.1. Tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh:**

- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt các điều kiện mới và bãi bỏ những quy định không cần thiết.

- UBND tỉnh ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, đảm bảo triển khai triệt để cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 21/2/2019, các quyết định thay đổi và công nhận cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC, Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo phương án đơn giản hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2019. Xây dựng Chương trình hành động duy trì củng cố chỉ số PAPI giai đoạn 2020-2025.

- Đến tháng 5 2019, đã công bố 397 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). 100% thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình UBND tỉnh phê duyệt, tiến tới xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC cho hơn 1.700 TTHC của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phục vụ việc số hóa, đưa vào thực hiện trên Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

- Tiếp tục rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. Rà soát, cải cách thủ tục hành chính, quy định liên quan đến sản xuất, cung cấp nước sạch theo hướng xã hội hóa, giảm thủ tục hành chính, thời gian thực hiện, điện tử hóa thủ tục thực hiện thỏa thuận, đấu nối, cấp và thoát nước. Trong 6 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã tham mưu, ban hành kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm các loại giấy tờ không cần thiết cắt giảm từ 49 thủ tục xuống còn 29 thủ tục hành chính. Trong Quý I năm 2019, tỉnh đã cấp 78 giấy phép xây dựng cho tổ chức và cá nhân; Thực hiện thẩm định BCKTKT, thiết kế, dự toán 82 dự án; thẩm định 5 dự án quy hoạch.

- Luôn thông tin và giải quyết các vướng mắc kịp thời, thỏa đáng cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thực hiện nghiêm quy định về giải trình và giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

- Thực hiện hiệu quả Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng; thực hiện

chuẩn hóa quy trình tiếp cận điện năng cấp quốc gia theo hướng “một cửa liên thông” giữa cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục “Thỏa thuận tuyến, vị trí cột/thỏa thuận địa điểm trạm điện, vị trí cột điện và hành lang lưới điện (bao gồm Giấy phép đào đường, vỉa hè)”. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 16 công trình được đề nghị cung cấp điện, thời gian giải quyết các thủ tục để tiếp cận điện năng trung bình là 2,56 ngày.

- Rà soát, cắt giảm các thủ tục liên quan đến công tác thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 9/5/2014 của UBND tỉnh. Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác thẩm định công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư theo Luật chuyển giao công nghệ 2017. Trong Quý I/2019, tỉnh đã thẩm định công nghệ 4 dự án đầu tư theo hình thức lấy ý kiến. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu các thiết bị, máy móc công nghệ lạc hậu gây lãng phí đầu tư, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết theo cam kết của Lãnh đạo UBND tỉnh với các nhà đầu tư. Tăng cường đổi mới công tác thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (từ 50 ngày xuống còn 40 ngày); rút ngắn thời gian thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược từ 45 ngày xuống còn 30 ngày; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trong hoạt động khai thác khoáng sản từ 50 ngày xuống còn 45 ngày nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phối hợp với cơ quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trước 01/7/2015 giải quyết bình quân 03 ngày làm việc (quy định tối đa là 05 ngày làm việc). Từ ngày 01/7/2015 đến nay giải quyết bình quân 02 ngày làm việc (quy định là 03 ngày làm việc). Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt trên 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế, hoàn thuế đối với doanh nghiệp.

- Trong quý II năm 2019, tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 11 báo cáo đánh giá tác động môi trường (thời gian thẩm định trung bình 01 hồ sơ là 9,4 ngày/20 ngày so với quy trình); tiếp nhận 04 hồ sơ trình phê duyệt (thời gian xử lý trung bình 01 hồ sơ là 08 ngày/14 ngày so với quy trình ISO); tổng thời gian thẩm định, phê duyệt trung bình 01 báo cáo ĐTM là 17,4 ngày/34 ngày so với quy trình ISO. Tiếp nhận và xử lý 04 kế hoạch bảo vệ môi trường (thời gian thẩm định, xác nhận là 5,7 ngày/10 ngày so với quy trình ISO).

- Thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật 25 văn bản và tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị, Trang Thông tin điện tử Sở Tư Pháp để người dân và doanh nghiệp dễ khai thác, tiếp cận văn bản.

- Chỉ đạo Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên cơ sở tích hợp nhiều nội dung vào một cuộc thanh tra, kiểm tra đảm bảo một doanh nghiệp chỉ thanh tra, kiểm tra 01 lần trong năm. Qua đó góp phần tránh chồng chéo, rút ngắn thời gian thanh tra thuế từ 30 ngày/cuộc xuống còn 5-7 ngày/cuộc, kiểm tra thuế từ 5 ngày/cuộc xuống còn 3 ngày/cuộc.

- Thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp

- Rà soát, đánh giá lại và cải tiến quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, rút ngắn thời gian mà các Doanh nghiệp phải thực hiện để hoàn thành thủ tục nộp thuế. Rà soát, đánh giá và hiện đại hóa các quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu, đề xuất giảm thời gian thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu cho Doanh nghiệp.

## ***2.2 Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị:***

- Chủ trì tổ chức phối hợp với các đơn vị liên quan kết nối liên thông Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (từ mức độ 3 trở lên) trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị.

- Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên mạng thông tin điện tử của tỉnh. Tổ chức duy trì, nâng cấp và ứng dụng tốt các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành qua mạng như: Hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống gửi nhận văn bản qua mạng, đường dây nóng tiếp nhận ý kiến...

- Kiểm tra trên hệ thống phần mềm việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đánh giá tổ chức thực hiện, tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao so với yêu cầu đề ra.

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành địa phương đã tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, phối hợp VNPT thực hiện trên hệ thống phần mềm điện tử để giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân nên chi phí thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính ngày càng được rút ngắn; Nội bật như thời gian cấp phép thành lập doanh nghiệp, thời gian thẩm định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn về chất lượng công trình đang trong quá trình thi công và công tác nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã tiến hành 4 đợt thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Tiếp tục triển khai mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển người và hàng hoá

qua biên giới giữa hai nước Lào Việt Nam. Kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời cán bộ có hành vi sách nhiễu tiêu cực trong quá trình thực hiện công vụ, nhất là tại các cửa khẩu, cảng biển.

- Thanh tra tỉnh đã phối hợp các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp các kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi Trung tâm tin học tỉnh đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

### **2.3 Đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4:**

a). Đẩy mạnh thanh toán điện tử:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Trị: chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành triển khai Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng phối hợp với Bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán điện tử trong thu nộp và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở y tế thanh toán viện phí qua ngân hàng; Lắp đặt các thiết bị chấp nhận thẻ tại các cơ sở y tế; Hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập triển khai thanh toán học phí qua ngân hàng. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, sinh viên thanh toán học phí và các khoản thu qua ngân hàng.

- Tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu về an toàn vệ sinh lao động, lao động - việc làm về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình lao động đối với các doanh nghiệp, đơn vị.

- Các Sở, ngành khác và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội trên địa bàn.

b). Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4:

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị với hệ thống một cửa điện tử của tỉnh nhằm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (từ mức độ 3,4 trở lên)

- Tổ chức triển khai tốt Kế hoạch số 5400/KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2019; Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

- Phát triển đồng bộ và hiện đại hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, từng bước lập cơ sở

triển khai và phát triển chính quyền điện tử. Cải thiện việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các doanh nghiệp để gắn với việc phát triển thương mại điện tử; Phối hợp Sở Công Thương triển khai Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong kinh doanh thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, gắn với công tác an toàn và bảo mật thông tin. Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành việc kết nối phần mềm một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công của tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ dịch vụ công mức độ cao đảm bảo về mặt kỹ thuật để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các dịch vụ công đã được cung cấp trên cổng, đồng thời khuyến khích các ngân hàng phối hợp tham gia dịch vụ thu lệ phí trực tuyến các dịch vụ công mức độ 4 nhằm đảm bảo đủ các điều kiện để người dân và doanh nghiệp tham gia một cách thuận lợi nhất nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Ban hành Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 về việc cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh (đợt 1) với tổng kinh phí 360.000.000 đồng cho 12 đơn vị (01 đơn vị trên lĩnh vực đổi mới công nghệ; 03 đơn vị trên lĩnh vực nông nghiệp; 08 đơn vị trên lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

- Triển khai có hiệu quả Đề án Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh.

#### ***2.4 Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp:***

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2021.

- Tuyên truyền về Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2021 rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu; tiếp cận các kế hoạch, chương trình, đề án khuyến công và xúc tiến thương mại. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp logistics và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics. Xây dựng, vận hành hiệu quả trang, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; chia sẻ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng Công nghệ thông tin trong kinh doanh thương mại điện tử thông qua mô hình cổng thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Trị, hệ thống thư điện tử hỗ trợ doanh nghiệp.

- Xây dựng Cổng thông tin đối ngoại Quảng Trị tại địa chỉ <http://thongtindoingoai.quangtri.gov.vn> (song ngữ Việt Anh) để thu hút sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn của các doanh nghiệp nước ngoài.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục, đi vào hoạt động chính thức trong thời gian nhanh nhất. Phối hợp với cơ quan thuế, lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trước 01/7/2015 giải quyết bình quân 03 ngày làm việc (quy định tối đa là 05 ngày làm việc). Từ ngày 01/7/2015 đến nay giải quyết bình quân 02 ngày làm việc (quy định là 03 ngày làm việc).

- Thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông: Tiếp tục duy trì tạo các gian hàng ảo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị tại địa chỉ <http://quangtrisme.vn>; kêu gọi, hướng dẫn cho doanh nghiệp tham gia Cổng, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong kinh doanh thương mại điện tử.

- UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại năm 2019 tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 13/03/2019; Triển khai Đề án nhân rộng điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt hỗ trợ 20 đề án với kinh phí hỗ trợ là 1.050 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh.

- Về hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện nghiêm túc cam kết của Chủ tịch tỉnh đó là Không quá 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; Hỗ trợ tốt công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng mặt bằng sản xuất. Áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính phủ về miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đất đai, bảo vệ môi trường; Bố trí quỹ đất sạch để nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, vay vốn từ quỹ phát triển KH-CN tỉnh; tạo lập và phát triển thị trường KH-CN; xây dựng và triển khai thực hiện “Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: phối hợp với Đoàn trường các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho các đối tượng thanh niên, sinh viên và các doanh nghiệp trên địa bàn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi Innovative Generation 2019 do Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tổ chức... Hoàn thiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia đến năm 2025, của tỉnh Quảng Trị, triển khai thực hiện trong tháng 6/2019.

- Năm 2019, thực hiện chương trình tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chủ động kết nối với các công ty, doanh nghiệp triển khai các mô hình liên kết theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sản xuất theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, đặc biệt có sự phối hợp liên kết 4 nhà trong hỗ trợ đầu vào và tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho nông dân

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà nước và của tỉnh.

- Tăng cường công tác vận động, xúc tiến đầu tư các dự án vào Khu Công nghiệp, Khu Kinh tế Cửa khẩu, Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh. Hỗ trợ việc hướng dẫn các thủ tục đầu tư, chọn địa điểm, cung cấp thông tin miễn phí về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các tài liệu khác có liên quan đến việc lập dự án. Hỗ trợ các Doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc trước, trong và sau khi cấp phép. Trong Quý II/2019, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành rà soát, tháo gỡ khó khăn cho 4 doanh nghiệp có dự án đầu tư trong KCN, KKT.

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã cấp phép đã cấp chủ trương đầu tư cho 38 dự án với tổng vốn đầu tư 63.175,934 tỷ đồng, trong đó 01 Dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp (Cảng biển Mỹ Thủy). Một số dự án lớn như Điện gió Liên Lập - 48MW, Điện gió Tân Linh - 48MW; Điện gió Hướng Tân - 48MW, Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1; Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2; Nhà máy điện gió GELEX 1,2,3; Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Mũi Trèo; Thủy điện Bản Mới.

## **II. Một số giải pháp thực hiện thời gian tới:**

1. Chỉ đạo các ngành, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 391/KH-UBND ngày 25/01/2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng năm 2021 thực hiện Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020. Trọng tâm các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021.

- UBND tỉnh và các địa phương tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2019, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị để kịp thời giải quyết cho doanh nghiệp;

- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy vai trò trong việc tuyên truyền các chủ trương, nỗ lực của tỉnh trong việc cải cách hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp hiểu khi trả lời các phiếu khảo sát của PCI đúng với thực tế, tránh tình trạng giao cho cấp dưới trả



lời, không nắm bắt đầy đủ tình hình dẫn đến trả lời thiếu chính xác, là giảm điểm của các chỉ số thành phần PCI.

- Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện và không thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.

- Tổ chức hội nghị triển khai chính sách mới cho người nộp thuế; Hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm tuyên truyền phổ biến, giải đáp các chế độ, chính sách, vướng mắc về thuế, nâng cao sự minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính cũng như đổi mới trong hoạt động của ngành.

- Đẩy nhanh đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống, kịp thời cập nhật, công khai minh bạch và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của tỉnh, các Sở ban ngành và địa phương; xây dựng, vận hành hiệu quả trang, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; chia sẻ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục, đi vào hoạt động chính thức trong thời gian nhanh nhất.

- Về hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, thực hiện nghiêm túc cam kết của Chủ tịch tỉnh đó không quá 10 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ, nhà đầu tư được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư; Hỗ trợ tốt công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng mặt bằng sản xuất. Áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính phủ về miễn, giảm tiền thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, đất đai, bảo vệ môi trường; Bố trí quỹ đất sạch để nhà đầu tư xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân.

- Tổ chức triển khai Luật Chuyển giao công nghệ và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ; Tổ chức triển khai Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 01/02/2019 về doanh nghiệp KH&CN

2. Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 9 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc lộ trình thoái phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

4. Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ giúp đỡ các nhà đầu tư về thủ tục để sớm khởi công các dự án động lực tại Khu kinh tế Đông Nam. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại KKT Đông Nam Quảng Trị từ nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

Tiếp tục khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển thương mại - dịch vụ, nhất là trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, xây

dựng kết cấu hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng các sản phẩm du lịch mới đồng thời với khai thác, phát huy hiệu quả các di tích sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Trị. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, liên doanh, liên kết với các tỉnh miền Trung và các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây để phát triển du lịch

Huy động các nguồn lực đầu xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU ngày 25/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Xây dựng Đề án cơ chế hỗ trợ áp dụng cho Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị trình Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt đảm bảo tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư, hoạt động ổn định.

5. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện cải cách thủ tục hành chính các lĩnh vực mà Doanh nghiệp còn gặp nhiều phiền hà nhất (theo khuyến nghị của VCCI): Thuế, phí, lệ phí, đất đai và Bảo hiểm xã hội, giảm tối đa thời gian làm việc để nhanh chóng giải quyết cho doanh nghiệp. Một mặt giảm thiểu tối đa các chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Giảm tỷ lệ doanh nghiệp thường phải trả các khoản chi phí không chính thức và tỷ lệ tình trạng những nhiều khi giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp xuống dưới 50%.

6. Chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan cung cấp thông tin, các tài liệu pháp lý, quy hoạch để nhà đầu tư tiếp cận một cách thuận tiện nhất. Chỉ đạo bổ sung và cập nhật thông tin về chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư của tỉnh ở trang web tỉnh, web các sở ngành để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Văn phòng Chính phủ./

**Nơi nhận:**

- VPCP;
- VCCI VN;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, Ban ngành cấp tỉnh, các địa phương;
- CVP, PVP;
- Lưu: VT, TH(H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chính